
5.4  มีผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ /นวัตกรรม ถูกนำไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงาน  
       (รอบ 5 เดือนหลัง)  

 
ส่งผลงานการพัฒนาจากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) เรื่อง  ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร 

ถึงประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กดลิงค์ ผลงาน เรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร 
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▪ จัดทำหนังสือถึงผู้บริหารหน่วยงาน เลขานุการกรม เพ่ือมอบให้กลุ่มงานอาคารและสถานที่ จะได้นำ 
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบกรมอนามัย และความสวยงามร่มรื่นของต้นไม้ และการ
เลือกพันธุ์ไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ให้เหมาะสมสภาพคุณภาพดินของกรมอนามัย  

 

กดลิงค์ ผลงาน เรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร 
https://oots.anamai.moph.go.th/th/kpi2565/download/?did=211708&id=109503&reload= 
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▪ การนำไปใช้ประโยชน์ :  ในเชิงนโยบาย คือผลงานที่นำไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อน 
                     นโยบายส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  ผู้บริหารหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม 
ซึ่งนายวินัย รอดไทร เลขานุการกรม ฐานะเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์ ตำแหน่ง      
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โดยตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ มอบหมายให้นำข้อมูลผลงาน เรื่องปุ๋ยอินทรีย์
จากเศษอาหาร เข้าท่ีประชุมสวัสดิการกรมอนามัยในวาระเพ่ือพิจารณา  เพ่ือเสนอข้อมูลในการขับเคลื่อนอนามัย
สิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะอินทรีย์ในโรงอาหารกรมอนามัย ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่สามารถย่อยสลายได้
ตามธรรมชาติ ซึ่งในการวิจัยฉบับนี้จะมุ้งเน้นในการจัดการเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหารภายใน
โรงอาหารกรมอนามัย ซึ่งเป็นมีจำนวนมากและปัญหาในการกำจัดให้ถูกวิธี และเป็น ภาระกับเทศบาล
ผู้รับผิดชอบในการเก็บขยะมูล ลดการแพร่เชื้อโรค ช่วยลดจำนวนของหนูและแมลงสาบไม่ให้มารบกวน
ร้านอาหาร ความสะอาด เป็นระเบียบ  หากในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จะได้ดำเนินงานให้แม่บ้านประจำโรง
อาหารกรมอนามัย มอบให้นางสาวอรุณี โสบิน ทำหน้าที่ในการนำเศษอาหารจากโรงอาหารทิ้งในถังหมักเศษ
อาหารด้านหลังดงกล้วย ฝั่งกรมควบคุมโรคต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงาน วิจัยพัฒนาจากงานประจำสู่งานวิจัย  (Routine to Research)   
เรื่อง ปุ๋ยอินทร์จากเศษอาหาร  

  กดลิงค์  https://oots.anamai.moph.go.th/th/kpi2565/download/?did=211708&id=109503&reload= 
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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมอนามัย 
ครั้งที่ 5/2566 

วันที่ 14 มิถุนายน 2566  เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย 

----------------------------------------------  
ผู้มาประชุม 

1. นายสุวรรณชัย วฒันายิ่งเจริญชยั อธิบดีกรมอนามัย ประธานกรรมการ 
2. นายธรรมรัฐ มณสวัสดิ์ พนักงานธุรการ ระดับ ส 3  กรรมการ 
3. นางสาวฟองจันทร์ คุปตธรณี เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กรรมการ 
4. นายศุภชัย เครือเมฆ                   พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 กรรมการ 
5. นางสาวศรภัฐ ชูกะนันท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ 
6. นางสาววิชุดา สมัยนิยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการและ

เหรัญญิก 
8. นางอรุณี อินทร์ขำ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเหรัญญิก 
9. นายวินัย รอดไทร           เลขานุการกรม กรรมการและ

เลขานุการ 
10. นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ) 
1. นางสาวอรุณี มนปราณีต รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวจรรยา ทองทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
3. นางสาวสิดาพร หวังทรัพย์น้อย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
2. นายอัครพล สอาดเอ่ียม เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
3. นางสาวปรียาภรณ์ สุขอุบล นักวิชาการพัสดุ 
4. นางวัชรี สุนิมิตร์ พนักงานธุรการ ส 4 
5. นายพงษ์อมร อยู่ศรีเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวัสดิการ) 
6. นางสาวสิรินญา สกุลกิตติวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นายพิกุล แก้วโชติ บรรณารักษ์ 
8. นายพีรัช ธเนศฐิติวัชร์ วิศวกรโยธา 

 
 

เริ่มประชุม.../ 
 
 
 

 
-2- 



เริ่มประชุม เวลา  13.30  น. นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุมและ 
นำเข้าสู่วาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     1. การดำเนินการของร้านค้าสวัสดิการกรมอนามัยในแต่ละเดือนมียอดรายรับที่เพ่ิมสูงขึ้น 
ซึ่งเงินในส่วนนี้จะต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรกรมอนามัยและในการดำเนินการควรมีการ
ตั้งเป้าหมายทั้งยอดรายได้ตลาดนัดและรายได้รวมทั้งหมด 
     2. ควรส่งเสริมให้ศูนย์อนามัยมีการจัดตั้งสวัสดิการในทุกแห่งโดยให้จัดตั้งให้ถูกต้องตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งผ่านมา 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมอนามัย ครั้งที่  4/2566      เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมอนามัย ครั้งที่ 4/2566 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 

     3.1 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบแสดงผลการดำเนินงาน โดย กองคลัง 
นางอรุณ อินทร์ขำ ผู้ช่วยเหรัญญิก รายงานงบแสดงฐานะการเงิน เดือนพฤษภาคม 2566

   
           ที่ประชุมเสนอ : เสนอให้หาพื้นที่ให้เช่าเพ่ิมเพ่ือให้เกิดรายรับเพิ่มมากข้ึน 
           มติที่ประชุม : รับทราบ 
   
  3.2 สรุปยอดรายได้ตลาดนัดกรมอนามัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 

   นายวินัย รอดไทร กรรมการและเลขานุการ รายงานรายได้ตลาดนัดกรมอนามัย 
ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 
 
            ที่ประชุมเสนอ : ควรตั้งเป้าหมายในการดำเนินการใน 1 เดือน รายได้ตลาดนัดต้องไม่ต่ำกว่า 
300,000 บาท  
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 ยอดเงิน… 
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       3.3 ยอดเงินบริจาคสมทบทุนสวัสดิการกรมอนามัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 
    นางอรุณ อินทร์ขำ ผู้ช่วยเหรัญญิก รายงานยอดเงินบริจาคสมทบทุนสวัสดิการกรมอนามัย 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอนามัย ครบ 71 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
    
     3.4 ผลการสำรวจความพึงพอใจร้านค้าโรงอาหารกรมอนามัย 
     นายวินัย รอดไทร กรรมการและเลขานุการ รายงานเกี่ยวกับผลการสำรวจความพึงพอใจ
ร้านค้าโรงอาหาร จำนวนผู้ตอบแบบประเมินแบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 และเพศ
หญิงจำนวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 รวมมีผู้ตอบแบบประเมินจำนวนทั้งหมด 368 คน 
ลำดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อร้านค้า มีดังนี้ 

1. ประเภทร้านค้า 
อันดับ 1 ร้านมังสวิรัตน์ 
อับดับ 2 ร้านข้าวมันไก่ 
อันดับ 3 ร้านเย็นตาโฟ , ร้านอิสลาม 
อันดับ 4 ร้านส้มตำ , ร้านก๋วยจั๊บ 
อันดับ 5 ร้านข้าวราดแกง , ร้านอาหารตามสั่ง , ร้านข้าวขาหมู 

2. ประเภทแผงลอย 
อันดับ 1 ร้านพวงมาลัย , ร้านผลไม้ , ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ 
อันดับ 2 ร้านเครป , ร้านยำ , ร้านกาแฟสด 
อันดับ 3 ร้านเบเกอรี่ , ร้านป๊อบคอร์น , ร้านน้ำสมุนไพร 
อันดับ 4 ร้านผักสด , ร้านน้ำปั่น 
อันดับ 5 ร้านข้าวไข่เจียว 
อันดับ 6 ร้านขนมจีนน้ำยา 
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ที่ประชุมเสนอ : การตั้งราคาขายของแม่ค้าในโรงอาหาร ควรมีปริมาณอาหารให้เหมาะสมกับราคา 
 มติที่ประชุม : รับทราบ จะได้นำข้อมูลความพึงพอใจมาปรับใช้กับผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ที่แข่ง
ขั้นได้ ประจำปี 2566  หากปรับปรุงโรงอาหารเสร็จ จะได้เข้ามาดำเนินการขายได้ ในเดือนกรกฎาคม 2566 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 
     4.1 ความคืบหน้าการดำเนินการสร้าง “อนามัยมาร์เก็ต” 
     นายวินัย รอดไทร กรรมการและเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสร้าง 
“อนามัยมาร์เก็ต” มีจำนวนร้านทั้งหมด 19 ร้าน ซึ่งจะประกอบไปด้วยร้านหอแว่น ร้านดังกิ้นโดนัท ขนมจีนสี่ภาค ร้าน
จัดดอกไม้ เป็นต้น ซ่ึงเปิดให้บริการมาตั้งแต่ วันที่ 18 เมษายน 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมเสนอ : ควรตกแต่งบริเวณทางรถผ่านเข้าออกหน้ากรมให้สวยงาม และจุดหลังร้านกาแฟ  อเม
ซอนไม่ให้เกิดจุดอับ และไม่เป็นพ้ืนที่วางของ เน้นความสะอาด สวยงามและผู้ค้าต้องมีสุขอนามัยที่ดี 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่ประชุมเสนอ มอบฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการควบคุมให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการฯ 
 

/ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
     5.1 การนำเสนอผลงาน เรื่อง ปุย๋อินทรีย์จากเศษอาหาร โรงอาหารกรมอนามัย  
     นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์ ผูช้ว่ยเลขานุการ ได้รายงานผลงาน ปุย๋อินทรีย์จากเศษอาหาร โรง
อาหารกรมอนามัย https://oots.anamai.moph.go.th/th/kpi2565/download/?did=211708&id=109503&reload= 
เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ :  ในเชิงนโยบาย คือผลงานที่นำไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อน 
นโยบายส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  ผู้บริหารหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม 
ซึ่งนายวินัย รอดไทร เลขานุการกรม ฐานะเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์ ตำแหน่ง      
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โดยตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ มอบหมายให้นำข้อมูลผลงาน เรื่องปุ๋ยอินทรีย์
จากเศษอาหาร เข้าท่ีประชุมสวัสดิการกรมอนามัยในวาระเพ่ือพิจารณา  เพ่ือเสนอข้อมูลในการขับเคลื่อนอนามัย
สิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะอินทรีย์ในโรงอาหารกรมอนามัย ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่สามารถย่อยสลายได้
ตามธรรมชาติ ซึ่งในการวิจัยฉบับนี้จะมุ้งเน้นในการจัดการเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหารภายใน
โรงอาหารกรมอนามัย ซึ่งเป็นมีจำนวนมากและปัญหาในการกำจัดให้ถูกวิธี และเป็น ภาระกับเทศบาล
ผู้รับผิดชอบในการเก็บขยะมูล ลดการแพร่เชื้อโรค ช่วยลดจำนวนของหนูและแมลงสาบไม่ให้มารบกวน
ร้านอาหาร ความสะอาด เป็นระเบียบ  หากในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จะได้ดำเนินงานให้แม่บ้านประจำโรง
อาหารกรมอนามัย มอบให้นางสาวอรุณี โสบิน ทำหน้าที่ในการนำเศษอาหารจากโรงอาหารทิ้งในถังหมักเศษ
อาหารด้านหลังดงกล้วย ฝั่งกรมควบคุมโรคต่อไป 
 ที่ประชุมเสนอ : ให้ผู้ช่วยเลขานุการดูแลความสะอาด ถูกสุขอนามัย ควรเน้นในเรื่องความสะอาด แสง
สว่าง และให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบให้แม่บ้านประจำโรงอาหารกำจัดเศษอาหารโรงอาหารกรมอนามัยเพ่ือลด
ปริมาณขยะอินทรีย์และลดปริมาณสัตว์ แมลง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี 
     
เลิกประชุม  เวลา 16.30 น. 

  

                                                                                 
                              
 
  

 

 

 

 (นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์) 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายวินัย รอดไทร) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

https://oots.anamai.moph.go.th/th/kpi2565/download/?did=211708&id=109503&reload=


 

 

 

 

 

 

 


